

Chứng Nhân



Bản Tin Hàng Tuần • Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

12500 Patterson Avenue, Richmond, VA 23239 • Phone: 804-784-5450 • Fax: 804-784-9822

Chánh Xứ: Lm Antony Đinh Minh Tiên, OP • tiendinhop@hotmail.com • 832-248-7656

Phó Xứ: Lm Giuse Đinh Trọng Chính, OP • dinhtrongchinh@gmail.com • 281-986-9837

Giờ Lễ • Ngày thường: 8:00 am • **Cuối Tuần:** Thứ Bảy: 8:00 pm, Chúa Nhật: 8:00 am, 10:30 am

29/12/2024 • Số 720

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Năm C



LỊCH PHỤNG VỤ

- **Thứ Hai**, ngày 30 tháng 12, Bát nhật mùa Giáng Sinh
Bài đọc: 1 Jn 2:12-17; Lk 2:36-40
- **Thứ Ba**, ngày 31 tháng 12, Bát nhật mùa Giáng Sinh
Bài đọc: 1 Jn 2:18-21, Lk 1:1-18
- **Thứ Tư**, ngày 1 tháng 1, 2025, Bát nhật mùa Giáng Sinh
Lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và buộc
Bài đọc: Num 6:22-27; Gal 4:4-7; Lk 2:16-21
- **Thứ Năm**, ngày 2 tháng 1, Bát nhật mùa Giáng Sinh
Lễ nhớ Thánh Ba-si-li-ô Cả và Gre-go-ry Na-zi-ni-a-nô, giám mục và tiên sĩ Hội Thánh
Bài đọc: 1 Jn 2:22-28, Jn 1:19-28
- **Thứ Sáu**, ngày 3 tháng 1, Bát nhật mùa Giáng Sinh
Bài đọc: 1 Jn 2:29 - 3:6; Jn 1:29-34
- **Thứ Bảy**, ngày 4 tháng 1, Bát nhật mùa Giáng Sinh

Lễ thánh Ê-li-sa-beth Ann Se-ton, nữ tu Hoa-kỳ

Bài đọc: 1 Jn 3:7-10; Jn 1:35-42

- **Chúa Nhật Lễ Hiến Linh** Ngày 5 tháng 1

Bài đọc: Isa 60:1-6; Eph 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Ngày 29 tháng 12 – Lễ Thánh Gia – Năm ABC

Bài đọc: Sir 3:2-6, 12-14; Col 3:12-21; A: Mt 2:13-15, 19-23, (B: Lk 2:22-40, C: Lk 2:41-52).

1 Bài đọc I: ² Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. ³ Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ⁴ ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. ⁵ Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe. ⁶ Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. ¹² Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. ¹³ Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh desp người.

¹⁴ Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị

quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.

2 Bài đọc II: ¹² Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. ¹³ Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. ¹⁴ Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. ¹⁵ Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. ¹⁶ Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng. ¹⁷ Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. ¹⁸ Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thể mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. ¹⁹ Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt

với vợ. ²⁰ Ké làm con hầy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. ²¹ Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kéo chúng ngã lòng.

3 Phúc Âm: Năm C:

⁴¹ Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trở về Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. ⁴² Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. ⁴³ Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. ⁴⁴ Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lũ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. ⁴⁵ Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. ⁴⁶ Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. ⁴⁷ Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. ⁴⁸ Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” ⁴⁹ Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?” ⁵⁰ Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. ⁵¹ Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. ⁵² Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.

Giới Thiệu Chủ Đề: Bí quyết để có một gia đình Thánh

Mọi người trong chúng ta đều đã nhìn thấy và cảm nghiệm được sự khủng hoảng của gia đình hôm nay. Chúng ta phải đương đầu với bao nhiêu những vấn nạn liên quan đến gia đình như: sẵn sóc và báo hiếu cha mẹ già, cho vào viện dưỡng lão, giết người già bằng cái chét êm dịu; ly dị, ly thân, và độc thân; hạn chế sinh sản và phá thai; con cái bỏ học, bỏ nhà, và bỏ đạo.

Gia đình Thánh cũng có những vấn đề như gia đình chúng ta: Thánh Giuse cũng toan bỏ Đức Mẹ cách kín đáo để bảo toàn sự công chính; Đức Mẹ cũng có những quyết định riêng cho đời mình bằng cuộc sống độc thân để phục vụ Chúa trong Đền Thờ; Chúa Giêsu cũng để cho cha mẹ vất vả mệt nhọc đi tìm kiếm mình, khi cha mẹ tìm thấy trong Đền Thờ lại còn hỏi: “Tại sao cha mẹ đi tìm con? Cha mẹ không biết con phải lo việc của Cha con sao?” Nhưng làm sao Gia Đình Thánh có thể vượt qua những trở ngại trong đời sống gia đình? Câu trả lời đơn giản là họ biết lắng nghe và làm theo ý Thiên Chúa.

Các vấn nạn xảy ra khi con người quá ích kỷ chỉ biết lo cho mình, và đánh mất tính tương giao với người khác. Họ không biết định giá, cảm ơn, và trả ơn những gì Thiên Chúa và những người khác đã làm cho họ. Họ không biết kiên nhẫn và tha thứ cho người khác như Thiên Chúa và những người khác vẫn tha thứ cho họ. Họ quên đi rằng

nếu Thiên Chúa và những người khác cũng ích kỷ như thế, họ sẽ không có cơ hội để có mặt trên trái đất này.

Hậu quả phải lãnh nhận: Vì gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, nên khủng hoảng gia đình đưa tới khủng hoảng trong xã hội và Giáo Hội. Một ví dụ cụ thể: Việc hạn chế sinh sản dẫn tới việc mất quân bằng dân số trong quốc gia, các thông kê cho biết mỗi gia đình cần có 2.2 người con thì mới giữ được sự thăng bằng về dân số, các nước Âu Châu, Bắc Mỹ, và một số nước kỹ nghệ đã không có đủ tỉ lệ này. Hạn chế sinh sản cũng là lý do chính của việc khan hiếm linh mục và tu sĩ; nếu chỉ có một hay hai con, rất khó cho cha mẹ dâng con để phục vụ Chúa!

Các Bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta những chất liệu suy tư và nhìn lại hoàn cảnh gia đình của mỗi người chúng ta. Trong Bài đọc I, tác giả Sách Huân Ca khuyên con cái phải sẵn sóc và báo hiếu cha mẹ già, dẫu các ngài đã lú lẫn và không tự sẵn sóc mình được nữa. Trong Bài đọc II, Thánh Phaolô liệt kê những đức tính và các cách cư xử cần có để bảo đảm hạnh phúc gia đình. Trong Phúc Âm, Thánh Luca tường thuật Ngày Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ của Thánh Gia. Một gia đình hạnh phúc phải biết kính sợ Thiên Chúa, và giữ cẩn thận Lễ Luật của Ngài.

Khai Triển Bài Đọc:

1 Bài đọc I: Hãy sẵn sóc cha con khi người đến tuổi già.

1.1 Giới răn thứ tư: Phải thảo kính cha mẹ.

(1) Lời Thiên Chúa dạy: “Con ơi, hãy sẵn sóc cha con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh để người.”

(2) Lập luận của con người: Quá bận, không có thời giờ lo cho cha mẹ! Già yếu bệnh hoạn như thể đưa vào viện dưỡng lão tốt hơn. Có bác sĩ và y tá sẵn sóc thường trực. Thinh thoảng vào thăm tí được rồi. Thực tế: Có những viện dưỡng lão cả ngày không thay tã cho cha mẹ; có những y tá đã không sẵn sóc, chẳng để ý cha mẹ có ăn không, lại còn đánh lừa cha mẹ. Chúng ta cứ thử hỏi: Nếu cha mẹ đứt ruột đẻ ra và hy sinh chăm sóc cho mình, mình còn không chịu đựng sẵn sóc được, sao chờ đợi người khác chăm sóc cẩn thận? Điều chúng ta cần nhận ra là người già rất dễ cô đơn và tủi nhục. Họ không cần những chăm sóc bên ngoài, nhưng cần tình thương của con cháu. Chúng tôi đã từng đi xúc dẫu, và từng thấy các bậc cha mẹ từ già cuộc đời trong cay đắng của nước mắt.

(3) Điều nên làm: Mọi người trong gia đình sẽ học được rất nhiều điều khi sẵn sóc cha mẹ già. Tất cả đều nhận ra sự mong manh của cuộc sống và biết nương tựa vào nhau hơn. Các anh chị em biết đoàn kết với nhau để chia sẻ trách nhiệm. Các trẻ học biết cách chia sẻ bốn phận với cha mẹ: Khi thấy cha mẹ quá vất vả và trong việc làm ăn và sẵn sóc ông bà, chúng sẽ tình

nguyện chia sẻ gánh nặng với cha mẹ; điều này sẽ giúp chúng trưởng thành hơn so với những trẻ không có cơ hội thực tập. Các trẻ cũng sẽ học kinh nghiệm chăm sóc và đối xử với người già, và chúng sẽ áp dụng những gì chúng học được khi sẵn sóc cha mẹ.

1.2 Ôn lành Thiên Chúa ban cho những ai hiểu thảo với cha mẹ: Sách Huân Ca liệt kê những ơn lành như sau:

(1) Con cái cũng hiểu thảo với mình: “Đức Chúa làm cho người cha được về vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.” Tục ngữ Việt Nam cũng khuyên: “Sống trước đổ đầu, sống sau theo đó.” Người biết hiểu thảo và chăm sóc cha mẹ cũng sẽ được hưởng sự hiểu thảo và chăm sóc từ con cái mình. Ngược lại, người đối xử tàn tệ với cha mẹ, sẽ bị con cái mình đối xử tàn tệ hơn nhiều.

(2) Tội lỗi được tha thứ, ân sủng được thương ban: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu... Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.”

(3) Lời cầu xin được Thiên Chúa nhận lời: “Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.”

(4) Được sống trường thọ: “Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.” Khi một người sẵn sóc cha, người ấy cũng làm vui lòng mẹ.

2 Bài đọc II: Những đức tính và cách xử thế cần có để giữ gia đình hạnh phúc.

2.1 Những đức tính cần học:

(1) Đức bác ái yêu thương: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo... Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiền thánh, và yêu thương.” Bí-tích Thánh Thể là nguồn mạch yêu thương; gia đình nào năng tham dự Thánh-lễ và lãnh nhận Mình Thánh, sẽ có tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có tình yêu này mới mạnh đủ để xóa tan những bất hòa và khác biệt trong gia đình, và liên kết mọi người trong gia đình với nhau.

(2) Kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ cho nhau: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” Mọi người trong gia đình cùng nhau năng lãnh nhận Bí-tích Hòa Giải là cách thức để học và thực hành 2 nhân đức quan trọng này.

(3) Tâm tình biết ơn: “Ước gì sự bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng sự bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.” Trước tiên là biết ơn Thiên Chúa đã lo lắng mọi sự cho con người. Thứ đến là biết ơn cha mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục, và cầu nguyện cho mình. Sau cùng là biết ơn tất cả những ai đã góp phần làm cuộc đời mình được

thăng hoa và ý nghĩa.

2.2 Tâm quan trọng của Thiên Chúa trong đời sống gia đình:

(1) Lời Chúa: “Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan.” Để làm được điều này trong gia đình, cha mẹ cần học hỏi để hiểu biết Lời Chúa và gây phong trào học và áp dụng Thánh Kinh trong gia đình; vì cha mẹ không thể cho con cái mình không có.

(2) Thánh Ca: “Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi, và thánh ca, do Thánh Thần linh hứng.” Điều này cũng nhắc nhở chúng ta tránh nghe và hát những bài hát vô nghĩa và lãng mạn, những chương trình hài hước và kịch nghệ vô bổ, có chủ tâm khinh thường Thiên Chúa và các giá trị đạo đức.

(3) Cầu nguyện: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” Mẹ Têrêxa cũng quá quyết định này: “Gia đình nào dành thời giờ cùng nhau cầu nguyện sẽ ở với nhau lâu dài.”

2.3 Cách cư xử trong gia đình: Tất cả các mối liên hệ đều đòi hỏi hai chiều thì mới có kết quả tốt đẹp được. Thánh Phaolô liệt kê 2 mối liên hệ chính và cách cư xử cần có:

(1) Liên hệ vợ chồng: “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thể mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ.”

(2) Liên hệ cha con: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kéo chúng ngã lòng.”

3 Phúc Âm: Những tâm tình biết ơn. Năm C:

3.1 Phải vâng lời làm theo thánh ý Thiên Chúa: Có nhiều điều chúng ta cần học nơi gia đình thánh hôm nay:

(1) Mọi người trong gia đình phải tuân giữ Lễ Luật của Thiên Chúa: Thánh Luca mô tả gia đình thánh tuân giữ Luật Thiên Chúa: “Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu tráỵ hội đền Jerusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.” Nếu muốn con cái giữ Luật Thiên Chúa, cha mẹ phải tuân giữ trước và tạo mọi cơ hội cho con giữ Luật. Cha mẹ không thể bắt con đi lễ, nếu cha mẹ không đi và không tạo cơ hội cho con.

(2) Phải kiên nhẫn và tôn trọng nhau cho dù phải đương đầu với thử thách của cuộc sống; nếu không, sự hiệp nhất trong gia đình sẽ có nguy cơ bị tan vỡ. Trong trình thuật hôm nay, mặc dù hai ông bà đau buồn và có thể tức giận vì phải vất vả và lo lắng tìm con suốt ba ngày; nhưng thái độ kiên nhẫn của Mẹ Maria phải trở thành gương mẫu cho các cha mẹ học hỏi: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thầy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”

(3) Cha mẹ phải tôn trọng con cái khi chúng muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa: Chúa Giêsu đáp lời Mẹ Maria: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?” Bốn phận của con người đối với Thiên Chúa là bốn phận hàng đầu phải chu toàn. Các cha mẹ đừng bắt buộc con cái phải chu toàn bốn phận với cha mẹ trước khi chu toàn bốn phận với Thiên Chúa; nhưng phải vui mừng khi thấy con cái làm điều đó. Cha mẹ không bao giờ được ngăn cản con cái khi chúng muốn tận hiến cuộc đời để làm việc cho Thiên Chúa.

(4) Khi chưa hiểu thánh ý Thiên Chúa, hãy giữ thái độ thỉnh lạng, cầu nguyện, và suy niệm trong lòng để tìm ra thánh ý. Trình thuật hôm nay kể “nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói;” tuy vậy họ không lớn tiếng tranh cãi hay đổ lỗi cho nhau.

3.2 Chúa Giêsu vâng phục thánh Giuse và Mẹ Maria: Trình thuật Luca tiếp tục: “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”

(1) Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa, hạ mình và khiêm nhường vâng phục loài người: Thiên Chúa tôn trọng sự thật, cho dầu sự thật đòi Ngài phải vâng phục con người. Để có bình an thực sự trong gia đình, mọi phần tử trong gia đình đều phải tôn trọng và sống theo sự thật; nếu không, sự bình an có được chỉ là giả tạo và sớm muộn gì cũng tan vỡ. Ví dụ, con cái có thể vâng lời cha mẹ làm điều sai trái vì sợ hãi; nhưng khi có dịp, chúng sẽ không ngần ngại phản ứng và thoát ly gia đình.

(2) Vâng phục Thiên Chúa và cha mẹ làm con người lớn lên trong khôn ngoan và gạt hái được mọi điều tốt đẹp cho cuộc đời: Nhiều người cho vâng phục là nhu nhược hay hèn kém; nhưng kinh nghiệm khôn ngoan cho thấy khi tuân phục luật của Thiên Chúa và những lời dạy dỗ khôn ngoan của cha mẹ, con cái tránh được tội lỗi và những cám dỗ nguy hiểm trong cuộc đời; nhất là được đẹp lòng Thiên Chúa, sống thuận hòa với tha nhân, và gạt hái nhiều thành công.

Áp Dụng Trong Cuộc Sống:

– Chúng ta phải diệt trừ tính ích kỷ trong con người, vì đó là mầm mống của mọi khủng hoảng trong gia đình. Đồng thời, chúng ta cần biết rộng lượng để yêu thương và lo lắng cho người khác như Thiên Chúa và người khác đã yêu thương và lo lắng cho chúng ta.

– Chúng ta cần biết xét mình và xưng tội thường xuyên để nhận ra những yêu đuối và tội lỗi của con người chúng ta. Nếu chúng ta có can đảm xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và kiên nhẫn với chúng ta, chúng ta cũng phải sẵn sàng kiên nhẫn và tha thứ những yêu đuối và tội lỗi của tha nhân; vì họ cũng là những con người yếu đuối và tội lỗi như chúng ta. Người không năng

xét mình và xưng tội sẽ dễ rơi vào thái độ tự nhận mình tốt lành để dễ phê phán, kết tội, và khai trừ tha nhân.

– Chúng ta cần khiêm nhường nhìn nhận: chúng ta không khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải “từ bỏ ý riêng mình, làm theo ý Thiên Chúa, và vác Thập Giá hàng ngày để theo Ngài.”

– Chúng ta có tự do để làm theo ý chúng ta; nhưng đồng thời chúng ta cũng phải lãnh nhận mọi hậu quả do sự cố chấp, thờ ơ, và khinh thường những lời giảng dạy của Thiên Chúa.

Thu Nhập Giáo Xứ

Cuối tuần 22/12/2024

Hiện kim	\$3,225
Ngân phiếu	\$600
Tổng cộng	\$3,825
Quý xây dựng	\$270
Christmas Tree	\$29,514

THÔNG BÁO

1. Lễ Mẹ Thiên Chúa: năm nay là ngày Thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2025, là lễ trọng và buộc. Giáo xứ chúng ta sẽ có 2 thánh lễ, Xin quý giáo dân sắp xếp để tham dự.

- 8 am
- 10:30 am

2. Dự án Nước Thành Phố:

Ông bà, anh chị em thân mến:

Như đã tường trình cho quý vị trong các tuần trước, giờ đã đến lúc chúng ta quyết định để đóng góp tài chính cho dự án này. Mỗi gia đình tùy khả năng Thiên Chúa ban, góp một ông nước dài hay ngắn; để con em, các cha và cá nhân chúng ta cảm thấy an toàn hơn mỗi khi phải dùng nước của nhà thờ. Các cha muốn dự án này kết thúc mau lẹ để đảm bảo vấn đề vệ sinh và sức khỏe cho tất cả mọi người trong Giáo xứ; đồng thời để có thời gian cho các dự án tình thần sắp tới. Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên những đóng góp của chúng ta để mở rộng vương quốc của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đền bù chúng ta gấp trăm ngàn lần chúng ta đã cho đi. Tuần tới, chúng tôi sẽ tường trình tất cả những đóng góp của quý vị cho Chúa Hải Đồng.

3. Bắt đầu Các khóa học mùa Xuân 2025: sẽ bắt đầu với thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần vào Thứ Tư, ngày 15 tháng 1 năm 2025. lúc 8PM tại GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Sẽ có on live cho các anh chị em ở các tiểu bang khác. Sau đó sẽ tiếp tục học vào các ngày thứ hai, ba và sáu hàng tuần, từ 8 - 10 PM. Các lớp sẽ học trong 4 tháng và sẽ kết thúc khoảng tháng 5, 2025. Một người có thể ghi danh học một, hai, hay cả ba khóa tùy thời gian của mình cho phép. Các lớp đều học

online qua Zoom. Ai muốn học, xin liên lạc ông Ban, điện thoại: 832-387-1774. Email: bngo23@gmail.com

1. Thứ hai hàng tuần: Ba nhân đức đối thần: Tin – Cậy – Mền.
2. Thứ ba hàng tuần: Sách Ngôn Sứ: Isaia, Gieremia, Ezekiel, Danien, Baruc và 12 ngôn sứ nhỏ
3. Thứ sáu hàng tuần: Các Thư Phao-lô: Rô ma, Galat, I & II Cô-rin-tô, I Thessalônica, Philipphê và Philemon, Êphê-sô, Cô-los-sê, II Thessalônica, I & II Timô-thê và Titô (4) Sách

4. Kinh Thánh Toàn Bộ mới: Chúng tôi mới nhận được 100 bộ Sách Kinh Thánh mới với những đặc điểm như sau:

- khổ chữ lớn dễ đọc
- có tên của các Sách ở bên ngoài thuận tiện cho việc tìm kiếm
- có hai dây để đánh dấu
- toàn bộ Sách được đặt bên trong một bọc da màu đen.

Đây là món quà rất quý giá cho các học sinh Kinh Thánh và xứng đáng là một quà tặng quý giá cho mọi người. Giá thành chỉ có \$50. Ai muốn có, xin liên lạc với cha xứ.

XIN LỄ

8 PM Thứ Bảy

- LH Phao-lô, Anna, xin ơn chữa lành cho 4 em bị đặng xe
- LH Phê-rô Bạch duy Triều
- LH Anna Phạm thị Vinh, các LH
- LH Ma-ri-a

8 AM Chủ Nhật

- LH Ma-ri-a Lan, các LH
- Các LH thai nhi
- Tạ ơn
- LH Đa-minh Phạm văn Hà (giỗ)
- LH Ma-ri-a Liên Hylton (giỗ)
- LH Giu-se
- LH Phê-rô và Ma-ri-a
- Ma-ri-a Nguyễn thị Tinh (giỗ)
- LH Giu-se, Ma-ri-a, Phan-xi-cô, Anna, Phê-rô, các LH, LH thai nhi, Ca-ta-ri-na
- LH Phao-lô Hồ văn Lợi
- Các LH
- Bình an, tạ ơn, như ý
- Tạ ơn
- LH ông bà, Lucia, Phê-rô, Gio-an Tẩy Giả, Micae, 2 Phao-lô, các LH, bình an, tạ ơn,

như ý

10:30 AM Chủ Nhật

- LH Tê-rê-xa Nguyễn thị Nhi (giỗ)
- Tạ ơn, bình an
- LH Phê-rô Bạch duy Triều
- LH An-rê Nguyễn văn Châu (mới qua đời)

LỄ Ngày Khác

- LH Ma-ri-a (lễ đưa chân)
- LH Vi-cen-tê và Ma-ri-a (mới qua đời)
- LH Đức cha Tê-pha-nô (mới qua đời)
- Bình an
- LH Đa-minh và Anna (lễ giỗ)
- LH Phao-lô Trần ngọc Sáng (lễ giỗ)
- LH Anna Trần thị Chiêng
- LH thai nhi
- LH Giu-se Ma-ri-a Vũ văn Sự
- LH Phê-rô và Ma-ri-a
- LH Anna Phạm thị Vinh, các LH
- LH Anna Nguyễn thị Thiên
- Bình an, như ý, công việc thành công
- LH Giu-se và Ma-ri-a (giỗ)
- 2 LH Anna (mới qua đời tại VN)
- LH Đức cha Tê-pha-nô

West End Health & Rehab Clinic
Pain Management • Acupuncture • Rehabilitation
Trung Tâm Điều Trị Đau Nhức và Phục Hồi
Thi N. Nguyen, D.C., F.I.A.M.A.
Doctor of Chiropractic
6410 Rigby Road, Richmond VA 23226 • 804.334.1654
Office Hours • By Appointment Only

SPECIALIZING IN:

- Work, Sport, and Auto-related injuries
- Neck, Back, and Headache
- Arms, Shoulder, and Leg pain relief
- Numbness in extremities
- Painful Joints and Arthritis
- Pain between shoulder, Stiffness

CHUYÊN TRỊ:

- Thường tích do tai nạn xe cộ, thể thao và nghề nghiệp
- Nhức đầu cấp tính hay kinh niên
- Đau cổ, đau lưng và tê chân tay
- Đau khớp xương và viêm khớp xương

PHƯƠNG PHÁP:

- Chăm cứu và vật lý trị liệu

T&L Hair & Nail Academy Beauty Salon
6316 Horsepen Road, Richmond, VA 23226
Ph. 804.285.7569 – Open 7 days a week

- Hair Services - Cắt, uốn nhuộm và duỗi tóc
- Massage Services - Facial và mát-sa mặt
- Make-Up Artistry - Làm tóc và trang điểm cô dâu
- Nails Services - Làm móng tay & chân các loại
- Nhận dạy lý thuyết (Theory)
- Cho thuê dụng cụ để đi thi (State Board Examination Kits rental: Hair, Nail, Waxing)

Các Khóa Học

- Cosmetology – Tóc nam & nữ
- Nail Technology - Kỹ nghệ móng tay & chân
- Wax - Kỹ thuật Waxing

For more information please contact
• Trâm 804.245.1798
• Kha 804.245.1797

TAN PHAM
REALTOR® / INVESTOR
MUA • BÁN • ĐẦU TƯ
QUẢN LÝ NHÀ CHO THUÊ

M: 804.564.3645 / O: (804) 571-1974 x709
tan@theRVAGroup.com
2930 W Broad St, Suite E, Richmond, VA 23230
www.theRVAGroup.com

Licensed in the Commonwealth of Virginia



SAMSON PROPERTIES
2101 Little Lake East St
Richmond, VA 23230
804-430-9410

Trang Pham

804-399-8000

TrangPhamRealtor@gmail.com

Mua Bán Nhà Đất
Tận Tâm - Uy Tín - Chuyên Nghiệp

BẢO HIỂM NHÂN THỌ
GIẢI PHÁP 3 TRONG 1

- ✓ Bảo hiểm
- ✓ Tiết kiệm
- ✓ Đầu tư

- ✓ Giải pháp tối ưu
- ✓ Thời gian đóng phí nhất định
- ✓ Bảo vệ trọn đời

PHẠM TOÀN
☎ (804) 388-6147
✉ tphamabc@gmail.com

* Cuộc sống đầy bất trắc
Hãy chuẩn bị cho mọi tình huống *

R&D Accounting-Tax Travel Services diazbn@gmail.com
6320 Rigby Road Richmond, VA 23226 804.243.1320
Bích Đan (Katie) & Robert Diaz 804.484.2444

Income Tax (Individual, Business) • Payroll, W-2, 1099
Bookkeeping • Travel (Airline Ticketing, Tours, Cruises)
Pinless Phone (24/7, Omely, etc...) • Immigration (Di trú, Bảo lãnh, Nhập tịch) • Others (Chuyên kiến, Gửi hàng/quà)

Muốn Quảng Cáo

Xin Liên Lạc:

Đông Võ 703.627.7007